

# 'จีจีซี'ลุยลงทุนพลาสติกไบโอคอมเพล็กซ์

**นำร่อง 7.5 พันล้าน  
เริ่มก่อสร้าง ก.ย.นี้**

**กรุงเทพธุรกิจ ● "จีจีซี" เตรียมตอกเสาเข็ม** โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เฟส 1 มูลค่า 7,500 ล้านบาท ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ ก่อนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 64 คาดสรุปแผนลงทุนเฟส 2 ปี 63 ต่อยอดผลิตไบโอพลาสติก ตั้งเป้าก่อสร้างเสร็จปี 66 ลุ้นผลดำเนินงานครึ่งปีหลังดีขึ้นจากปริมาณและราคาไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยภายหลังร่วมบรรยายในงานเสวนา InnoBioPlast 2019 : Circular Economy Opportunities for Bioplastics วานนี้ (4 ก.ค.) ว่าโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (Nakhonsawan Biocomplex) มูลค่าการลงทุน 7,500 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GGC กับ บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ในสัดส่วน 50:50 ขณะนี้ได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 แล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.2562 ซึ่งเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แบบครบวงจรที่ใช้วัตถุดิบจากอ้อย

พื้นที่โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงที่บอ้อย มีกำลังการผลิต 2.4 หมื่นตันต่อวัน โครงการก่อสร้างโรงผลิตเอทานอล มีกำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน (หรือราว 186 ล้านลิตรต่อปี) ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ส่วนการลงทุนโครงการระยะที่ 2 เพื่อต่อยอดผลิตไบโอพลาสติก คาดว่าจะสามารถสรุปแผนการลงทุนและมูลค่าโครงการได้ในปี 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยี และพันธมิตรร่วมลงทุน ซึ่งตั้งเป้าหมายจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy) ของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพและนโยบายลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single Use Plastic โดยที่ผ่านมามา GGC เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมจากปาล์มน้ำมัน รวมทั้งเป็น Green Flagship ของกลุ่ม GC นอกจากนี้ GGC ยังเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ประกาศการลงทุนก่อสร้างไบโอคอมเพล็กซ์

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท คาดว่าสถานการณ์ช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะทำได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีบริษัทได้หยุดดำเนินการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงตามแผน สำหรับโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 และโรงงานแพตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งกระทบต่อปริมาณการขาย

ขณะที่ครึ่งหลังของปีนี้จะคาดว่าจะมีการขายและราคาผลิตภัณฑ์จะได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่ช่วยดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ทั้งการนำ CPO ไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการดูดซับ CPO เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจากการขับส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลจากดีเซลบี7 เป็นบี10 และการส่งเสริมบี20 ทำให้ราคา CPO ปรับเพิ่มขึ้นจากปริมาณสต็อกที่ลดลง โดยปัจจุบันคาดว่าสต็อก CPO จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนตัน ถือเป็นระดับที่เหมาะสม จากช่วงต้นปีนี้สต็อกสูงถึง 4.5-5 แสนตัน